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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญที่ 1 คร้ังที่ 2/2568

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1/2568

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายสมหมาย พันโน ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมหมาย พันโน
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเก็ง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเก็ง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการ นายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภา / ปลัด

อบต.
สมบูรณ์ แข้คํา
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ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการ นายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภา / ปลัด อบต. สมบูรณ์ แข้คํา
6 นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม รองปลัด อบต. อนันตา โพธิ์อุดม
7 นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ หัวหน้าสํานักปลัด จีระพงษ์ อุประจันทร์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์
11 นายจํานงค์ มันตาพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร จํานงค์ มันตาพันธ์
12 นายภัทรชัย มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม ภัทรชัย มาสเหียร
13 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน บูรณ์ศิริ ภาวะลี
14 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้างและแบบแผน สัญญา ยิ่งกําแหง
15 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิชาภา อุประจันทร์
16 นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุระการ จิระเดช ชุมสิงห์
17 นางอรทัย แสงสุระ ผช.จนง.ธุระการ อรทัย แสงสุระ
18 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน์ ผช.นักทรัพย์ฯ ศศิประภา เฉลยพจน์
19 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.จนง.ธุระการ ปนัดดา ขาวศรี
20 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ กุลการ ละมุลพงษ์
21 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จพง.สาธารณสุข นางสาวกันยกร โสภา
22 นางสาววาณี จรรยา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วาณี จรรยา
23 นายสุเมธี ปุณลา คนงานทั่วไป สุเมธี ปุณลา
24 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ประพิช เขตเจริญ
- - - -
- - - -

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2568
ท่านสมาชิกคงได้รับเอกสารการประชุมครบทุกท่านแล้วนะครับ ผมขอ
แสดงความยินดีกับท่าน สมหมาย พันโน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
บ้านกาหลง ท่ีได้รับการเลือกตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่าง ขอเชิญท่าน
สมหมาย พันโน ได้พบปะกับสมาชิกเล็กน้อย เชิญครับ

นายสมหมาย พันโน - ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกทุกท่านผม นายสมหมาย พันโนส.
อบต.หมู่ 2 สมาชิก หมู่ที่ 2 บ้านกาหลงได้รับเลือกตั้งมาแทนตําแหน่งที่ว่าง ผมเคยเป็น

อดีตผู้ใหญ่บ้านก็ขอฝากเนื้อ ฝากตัว ด้วยนะครับ ผมก็ห่างจากการทํางาน
มานานมากพอสมควรอายุผมก็ 68 ปี แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง วันท่ี 2
มีนาคม เชิญทุกท่านที่บ้านกาหลง นะครับมีงานบุญยกเจดีย์เกตุแก้ว พระ
ครูประคุณธรรมสถิตอดีตเจ้าอาวาสและวันท่ี 4 มีนาคม มีหมอลําคณะใหญ่
เรียนเชิญทุกท่านที่บ้านกาหลงเลยนะครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ผมขอแนะนําท่านสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านได้ศึกษาระเบียบการประชุม
เพิ่มเติมเพราะท่านเคยอยู่ฝ่ายท้องท่ีมาตลอด ตอนนี้มาอยู่ฝ่ายท้องถ่ินก็มี
การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าท่ีต่างกันขอให้ศึกษาให้ดี โดยเฉพาะระเบียบ
ว่าด้วยการประชุมสภา อบต. การอภิปรายในสภาต้องพูดกับประธาน
เท่านั้น

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ผมขอแนะนํารองปลัด อบต.ท่ี
ปลัด อบต. ย้ายมาใหม่ แทนรองปลัดกอบกุล ท่ีสอบเป็นปลัดได้โดยย้ายมาเม่ือวันท่ี 3

กุมภาพันธ์ 2568 เชิญรองปลัดได้กล่าวแนะนําตัว เชิญครับ

นางอนันตา โพธิ์อุดม - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม
รองปลัด อบต. ดิฉันย้ายมาจาก เทศบาลตําบลสามขา อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

รับราชกามาแล้ว 19 ปี ย้ายท่ีทํางานมาแล้ว 4 ครั้ง อยู่แต่เทศบาลมา
ตลอด นี้เป็นคร้ังแรกที่มาทํางานท่ี อบต. ดิฉันยินดีรับฟังคําแนะนําจาก
ทุกท่านค่ะ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติราชการของ อบต. สะอาดสมบูรณ์ให้มี
การพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไป ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ในนามสภา อบต. ก็ขอยินดีต้อนรับท่าน รองปลัดด้วยนะครับ

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน การประชุมคร้ังท่ีแล้วเป็นการประชุมสมัยท่ี
4/67 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2568 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง
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นายสมบูรณ์ แข้คํา - ท่าน ประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับรายงานการ
ปลัด อบต. ประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2567

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ซ่ึงเอกสารได้ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมของสภา อบต. ท้ัง 3 ท่าน
และได้จัดส่งไปให้ท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภา แล้วหากมี
สมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเรียน
ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ - ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติ
จากท่ีประชุมสภา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
สมัยสามัญท่ี 4/2567

- รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 15 เสียง
- ไม่รับรองฯ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(กองคลัง)

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญ ผอ.กองคลัง รายงาน

นางสําเนียง ปัญญา - คะ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน สําหรับสถานะการเงินการคลัง
ผู้อํานวยกองคลัง ปี 2567 ตามเอกสารหมายเลข 3 ท่ีส่ง ให้ท่านแล้วมีรายละเอียดดังนี้

หน้าแรกจะไปยอดรายรับ รวมท้ังสิ้น 60,640,779.35 บาท และมีรายจ่าย
รวมท้ังสิ้น 54,130,080.86 บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย
จํานวน 6,510,698.49 บาท หน้าต่อไปเป็นรายงานการรับจริงตาม
งบประมาณ 2567

1) หมวดภาษีอากร ประมาณการ 320,000 บาท รับจริง
619,504 บาท

2) หมวดค่าธรรม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการ
64,000 บาท รับจริง 445,716.89 บาท

3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการ 100,000 บาท รับ
จริง 297,367.25 บาท

4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 750,000
บาท รับจริง 655,580 บาท

5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดประมาณการ 400,000 บาท รับจริง
468,108.95 บาท

6) หมวดรายได้จากทุนประมาณการ 5,000 บาท รับจริง - บาท
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7) หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ 25,001,500 บาท รับจริง
27,533,937.76 บาท

8) หมวดเงินอุดหนุน ประมาณการ 30,850,000 บาท รับจริง
30,620,564 บาท

- รายรับจริง 60,640,779.35 บาท สูงกว่าประมาณการ
3,150,279.35 บาท

- เอกสารหน้าต่อไปเป็นรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ดังนี้

1) รายจ่ายงบกลาง ประมาณการ 18,966,095 บาท จ่ายจริง
18,612,108 บาท

2) รายจ่ายงบบุคลากร ประมาณการ 70,495,263 บาท จ่ายจริง
19,944,650 บาท

3) รายจ่ายงบดําเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ
สาธารณูปโภค) ประมาณการ 11,231,556 บาท จ่ายจริง
9,001,567.98 บาท

4) รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประมาณการ 4,219,788 บาท จ่ายจริง 393,542.88 บาท

5) รายจ่ายเงินอุดหนุน (อุดหนุน อปท.อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนองค์กรประชาชน) ประมาณการ 2,577,800 บาท จ่ายจริง
2,432, 100 บาท

- ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 57,490,500 บาท จ่ายจริง
50,389,968.86 บาท

- สถานะการเงินการคลังก็มีเท่านี้ค่ะ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
ท่ีส่งให้ท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯฯ - ครับ สมาชิกทุกท่าน ระเบียบวาระนี้ เป็นการเสนอเพื่อทราบได้รับฟังแล้ว
ท่านสมาชิกว่ายังไงบ้างอาจจะงง เพราะงบการเงินดูยากซักหน่อยก็คง
ค่อยๆดูไป ดูรายละเอียดเฉพาะด้านก็คงจ่ายไม่หมด มีประมาณการ รายรับ

- รายจ่ายท่ีดี สถานะ การเงินการคลังค่อนข้างดีไม่มีปัญหาด้านวินัยการเงิน
การคลังการจ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย
ขอเชิญครับ

- ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบนะครับ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน การพิจารณาวันนี้ เป็นการพิจารณาเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาปี 2568 แก้ไข ครั้งท่ี 1 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของ
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คณะกรรมการพัฒนา อบต.สะอาดสมบูรณ์ มาแล้วเมื่อวันท่ี 12 มกราคม
พ.ศ. 2568 ขอเชิญฝ่ายแผนหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ

นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านสําหรับระเบียบวาระนี้เป็นการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม แผนพัฒนาตําบลประจําปี พ.ศ. 2568 ครั้งท่ี 1

เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องถนนไฟฟ้า ประปา และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงทางผู้บริหารได้รับเรื่องร้องทุกข์มา เพื่อจะ
ทําการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่โครงการไม่สามารถทําได้ เนื่องจากไม่มีใน
แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2568 ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม
แผนปี 2568 ครั้งท่ี 1 โดยกระบวนการต่างๆ ได้ดําเนินการมาแล้วตั้งแต่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาตําบล และวันนี้ได้เสนอให้สภา อบต. ได้
พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้

- มียุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 109 โครงการ
จํานวน งบประมาณตามแผน 56,470,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสาร หน้า 1-27 เอกสารแนบท้าย หมายเลข 4.1

- มีบัญชีครุภัณฑ์ จํานวน 12 โครงการ ประมาณ 849,900 บาท
รายละเอียด ตามเอกสาร หน้า 28 - 32 เอกสารแนบท้าย หมายเลข 4.1
ท่ีส่งให้ทุกท่านแล้วหากท่านสมาชิกมีอะไรท่ีจะอภิปรายก็ขอเรียนเชิญได้ค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านรายละเอียดต่างๆ ท่านคงดูมาแล้วก็ให้พิจารณาว่า
เป็นไปตามที่หมู่บ้านของท่านได้มีการประชุมประชาคมหรือไม่ เรียงลําดับ
โครงการท่ี 1 โครงการท่ี ,2 และโครงการที่ 3 มีตกหล่นหรือเปล่า

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ
- เชิญ ท่านนายก ชี้แจงเลยนะครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของแผนพัฒนาท่ีได้ทํา
นายก อบต. ไว้คือแผนพัฒนาอบต. 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) ท่ีเป็นเล่มใหญ่ๆ ท่ีได้

ประกาศใช้แล้วในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงแผนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เพิ่มส่วนที่
ไม่มีโครงการในแผนของช่าง ซ่ึงบางหมู่บ้านอาจเข้าใจผิดเลยเสนอโครงการ
เข้ามาเยอะมาก ซ่ึงบางโครงการมีในแผน 5 ปี แล้วยังเสนอเข้ามาอีกแต่ก็
ไม่เป็นไรส่งมาก็บรรจุให้เลย ทําให้จํานวนโครงการและงบประมาณเพ่ิม
ข้ึนมาก ความจริงอยากปรับปรุงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และยัง
ไม่มีในแผน เพราะถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ จึงมี
ความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนและเสนอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา

- ส่วนรายงานการเงินการคลัง จะสังเกตเห็นว่างบประมาณจะเข้ามาในช่วง
ปลายปีงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ ทีนี้ก็ตกเป็นเงิน
สะสม ส่วนการจะใช้เงินสะสมก็ต้องเสนอสภา อบต.เพื่อพิจารณาก็ขอให้
ท่านได้ตรวจสอบว่าแผนพัฒนาท่ีเสนอครั้งนี้ตรงกับปัญหาความต้องการ
ของประชาคมหมู่บ้านของท่านหรือไม่
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- ส่วนแผนพัฒนาปี 2569 อบต. เราจะออก อบต. เคลื่อนท่ีเพื่อจัดทํา
ปรับปรุงใหม่ผมอยากให้จัดทําใหม่ทั้งหมด เพราะแผนพัฒนามีเยอะเกินไป
มีอยู่ 4-5 ร้อยโครงการ แต่ทําได้จริงปีละ 4-5 โครงการมันไม่สมเหตุสมผล
ฝากท่านสมาชิกไว้ด้วย

- อีกอย่างผมอยากให้ ท่าน ส.อบต. เข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดทําแผนของ
หมู่บ้านอย่าปล่อยให้ผู้นําท้องท่ีทําอยู่อย่างเดียว เพราะท่านสมาชิกต้องเป็น
คนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้น ท่านต้องมีส่วนรับรู้รับทราบด้วยต้องร่วมกันในหมู่บ้าน

ประธานสภาฯ - ครับ ต้องช่วยกันดูแผนพัฒนา เพราะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันคือแนวทางใน
การพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตําบลของเรา ผมดูในแผนท่ีขอปรับปรุงครั้งนี้เป็น
โครงการของแต่ละหมู่บ้านท่ีต้องการเร่งด่วน เป็นนโยบายของผู้บริหารใน
การท่ีจะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน เช่น โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพราะเคยมีปัญหาที่ใช้ไฟจาก
การไฟฟ้า ติดที่ไฟฟ้าเขาก็ไม่อยากให้ติดเลยอยากเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงทุกตําบลในจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็เริ่มดําเนินการติดตั้งแล้ว
โครงการท่ี 3 เป็นเรื่องของน้ําประปาซ่ึงท่อเมนส่งน้ําทํามานานแล้วก็อยาก
รื้อใหม่ แต่ก็ต้องมีในแผนพัฒนาก่อนแล้วค่อยจัดสรรงบประมาณลงไปทํา
ผมดูแล้วมีครบทุกหมู่บ้านเลย มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีข้อสงสัยอยากถามท่านประธานว่า
ส.อบต. หมู่ 3 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 16 หมู่บ้านเห็นตู้น้ําดื่มบ้านละ 500,000 บาท

มีรายละเอียดอย่างไรผมจะได้อธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย
- ผมเห็นโครงการตามแผนพัฒนาบ้านแมต เป็นถนนลาดยางจากบ้าน

นายประสิทธิ์ พิลาภ เป็นโครงการเดียวกันไหมกับที่ผมเสนอไว้เม่ือ
ปี 2567

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญ ท่านนายก ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ในเรื่องของแผนท่านสมาชิกจะไป
นายก อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบท่านต้องบอกด้วยว่ายังเป็น

แผนอยู่ ยังไม่มีงบประมาณดําเนินการ ส่วนถนนลาดยางของหมู่ท่ี 3
บ้านแมต เส้นทางข้างบ้าน นายผดุง ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
2568 จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เป็นคนละโครงการกับการปรับปรุง
แผนในครั้งนี้

- ส่วนการรื้อระบบประปานั้น เพราะทําการก่อสร้างมานานแล้วเลยอยากจะ
แก้ไขปัญหาน้ําไหลเบา เพราะท่ออุดตันเวลาซ่อมแนวท่อประปาอยู่ลึกมาก
ขุดไม่เจอ เลยต้องเสียเวลานานมากกว่าจะรู้ว่าท่อมันแตกตรงไหน

- เรื่องน้ําดื่มสะอาดเป็นนโยบายของรัฐ อยากให้ทุกหมู่บ้านมีตู้น้ําดื่มสะอาด
ถ้าเรา
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จะติดตั้งต้องมีในแผนพัฒนาด้วย ส่วนรายละเอียดยังไม่ทราบเพราะการ
จัดหาตู้น้ําดื่มสะอาดเขาอาจจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนหมู่บ้านก็ได้
เพราะเขากําหนดจํานวนประชากรมาด้วย ผมได้เสนอขอติดตั้งไปแล้ว
ยกเว้นบ้านดอนทอง ดอนศรีวิไล เพราะชาวบ้านจะดําเนินการเอง โดยขอ
ใช้บ่อบาดาลท่ี อบจ.ร้อยเอ็ด มาเจาะเอาไว้ที่หน้าวัดสระพังทอง
ส่วนบ้านดอนศรีวิไลไม่ขอเพราะมีตู้น้ําดื่มสะอาดแล้วเป็นของกองทุน
หมู่บ้าน

- การดําเนินการติดตั้งตู้น้ํารัฐบาลอาจติดตั้งให้ฟรี แต่ให้ อบต. ดูแลรักษา
ซ่อมแซม เราก็เลยต้องมีในแผนพัฒนาด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

- เห็นชอบ 15 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.2 พิจารณาความเห็นชอบ แก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2558

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญผู้เสนอญัตติหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
นายก อบต. มากว่าจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากว่าการบริหาร

กิจการประปาของตําบลเรา มีการออกข้อบัญญัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ผมก็
คิดแล้วคิดอีกว่าจะเสนอดีหรือไม่ แต่ก็ตัดสินใจเสนอ ส่วนอื่นนั้นคงเดิมหมด
นะครับ ท่ีขอแก้ไขคือบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติตําบลเร่ืองอัตราการเก็บค่า
น้ําประปา ท่านสมาชิกเดิมอาจจะทราบแต่ท่านท่ีเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่
ทราบ

- อัตราท่ีเสนอใหม่ คือ ระบบประปาผิวดิน จากเดิมลูกบาศก์ละ 5 บาท
ขอปรับเป็นลูกบาศก์ละ 7 บาท ระบบประปาใต้ดิน (บ่อบาดาล) จากเดิม
ลูกบาศก์ละ 3 บาท ขอปรับเป็นลูกบาศก์ละ 5 บาท

- สรุปคือ ขอปรับค่าน้ําประปาทุกชนิดขึ้น หน่วยละ 2 บาท อาจจะมีสมาชิก
ถามว่าทําไมต้องมาขึ้น ช่วงจะหมดวาระการทํางานของ นายก และ
ส.อบต. ไม่กลัวผลกระทบต่อคะแนนเสียงเหรอผมก็กลัวนะครับ แต่เหตุผล
ท่ีต้องเสนอ เพราะมันขาดทุนสะสมเยอะมากช่องว่างระหว่างรายรับและ
รายจ่ายต่างกันมากเลย อยากลองลดภาระการขาดทุนก็ขอให้ท่านสมาชิก
ได้พิจารณาเป็นดุลยพินิจของท่านครับ
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ประธานสภาฯ - ครับ ผมไม่ชัดเจนว่าอัตราเดิมเท่าไหร่เป็น 3 บาท 5 บาท ผมขอข้อมูล
ระบบประปาผิวดินด้วยมีกี่หมู่บ้านท่ีใช้อยู่

นายเชิดชาย รักไท้ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ระบบประปาผิวดินในพื้นท่ีตําบลเราปัจจุบัน
ผู้อํานวยการกองช่าง เหลือใช้งานอยู่ 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ส่วนหมู่ท่ี 10 เลิก

ผลิตแล้ว อัตราค่าน้ําหน่วยละ 5 บาท

ประธานสภาฯ - ครับ ขอบคุณสําหรับข้อมูล ผมก็เข้าใจปัญหาการบริหารน้ําประปามีต้นทุน
ประปาผิวดินต้นทุนสูงก็เป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าครบถ้วนหรือไม่
เช่น กรณี มิเตอร์เสียมีการแก้ไขหรือเปล่าอยากให้เข้มงวดในการดูแล
ตรวจสอบด้วย

- อยากให้ท่านสมาชิกเข้าใจข้อบัญญัติตําบล คือ กฎหมายท่ีใช้บังคับในตําบล
ท่านผู้บริหารเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกพิจารณาว่าจะเห็นชอบตามนี้
หรือไม่เป็นดุลยพินิจของท่านเชิญสมาชิกอภิปราย

นายวิรัญ ภูเนตร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เร่ืองประปาหมู่บ้านมีปัญหาเยอะอย่างหมู่ที่ 11
ส.อบต.หมู่ 11 คนเยอะไป ตรวจมิเตอร์บางบ้านไม่ผ่านมิเตอร์ ต่อตรงเลยพูดง่ายๆ คือ

ขโมยใช้นํ้า ทําให้ค่าไฟแพงเลยขาดทุน ผู้นําบอกแล้วก็ไม่เชื่อผมอยากฝาก
เจ้าหน้าที่ท่ีไปกรวดน้ําว่าให้แจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดี

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องน้ําประปามันเป็นบริการของรัฐท่ีไม่
ส.อบต.หมู่ 6 คํานึงถึงกําไร ขาดทุนผมดูการบริหารกิจการประปาของเรามันดูหละหลวม

ไปหน่อย มิเตอร์เสียเป็นสามร้อยอันก็ยังไม่เปลี่ยน ถ้าเราซ่อมแซมตรงจุดนี้
การจัดเก็บก็จะได้มากข้ึน แต่ถ้าเรายังแก้ไขไม่ได้ก็อย่าพ่ึงขึ้นค่าน้ําประปา
เลย

- ผมดูข้อบัญญัติที่เสนอมาแล้วก็กํากวมอย่างข้อ 14 ผมขออนุญาตจากผู้ใช้
น้ําจะใช้เครื่องสูบน้ํา หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ําโดยตรงจากท่อน้ําของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ หรือจากท่อภายในมิได้ถ้าใช้นํ้า
จากแหล่งอ่ืน เช่น น้ําฝน น้ําบาดาลฯลฯ ผู้ใช้น้ําจะต้องต่อท่อแยกไว้
ต่างหากจากท่อจ่ายนํ้าของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ และท่อภายใน ในกรณี
ผู้ใช้นํ้ากระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง อบต.สะอาดสมบูรณ์ มีสิทธิงดจ่าย
นํ้าแก่ผู้ใช้น้ํา และเรียกให้ผู้ใช้นํ้าชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การน้ันตามท่ี
อบต.สะอาดสมบูรณ์ กําหนด -ครับผมเคยพูดไปแล้วบ้านที่อยู่อาศัย
4-5 คน มีการล้างรถด้วยอีกต่างหากแต่เสียค่าน้ําประปาแค่ 5 บาท มันจะ
ไม่ขาดทุนได้อย่างไรเขาขโมยใช้น้ําหรือ เปล่าต้องแก้ไขด้วยอยู่ๆ จะมาข้ึน
ค่าน้ําประปามันจะเสียทั้งท่านและผมท่ีจะลงการเมืองอีก ขอให้พิจารณาให้
ดีครับ

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่านอื่น ก็ดูตามข้อบัญญัติท่ีส่งให้ท่านฉบับเต็มและงบแสดง
การเงินส่งให้ท่านแล้ว บางท่านอาจไม่ได้ดู ต้องดูงบดุลถ้าอยู่ในวงเล็บคือ
ขาดทุน ดูแล้วขาดทุนทุกปีเลย เป็นเหตุผลในการขอปรับค่าน้ําประปาขึ้น
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เพราะขาดทุนเยอะแต่การขาดทุน คือ กําไรก็เป็นการบริหารของรัฐแต่ถ้า
มากเกินก็คงต้องแก้ไขปรับปรุง การจดมิเตอร์น้ําบ้านผมก็ใช้อยู่ไม่รู้ว่ามีคน
ไปไหม ผมไม่ค่อยอยู่บ้านมิเตอร์มีการจัดซ้ือให้ชาวบ้านหรือเปล่าท่ีมัน
ชํารุดฝากไปแก้ไขด้วยมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหารช้ีแจงว่าค่าน้ําประปาขาดทุน
ส.อบต. หมู่ 3 มานาน แต่พอได้ฟังสมาชิกสองท่านอภิปรายว่ามีบางหมู่บ้านใช้น้ําโดยไม่

ผ่านมิเตอร์ ราคา 5 บาท ถ้าบริเวณบ้านได้ใช้น้ําประปาเต็มเม็ดเต็มหน่วย
มิเตอร์ท่ีชํารุดไปเปลี่ยนหรือยัง รู้ว่าขาดทุนมากแต่ก็ต้องให้บริหารให้ถึงที่สุด
ใครท่ีลักลอบใช้ไม่ผ่านมิเตอร์ก็ต้องจัดการ

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหม อยากให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น
ถ้าไม่มีขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องน้ําประปามีปัญหาทั้งตําบลบางหมู่บ้าน
นายก อบต. บางคนมีการลักลอบใช้น้ํา เป็นมานานมีการต่อตรงลอดใต้ลงดินแล้วเราจะ

ตรวจสอบอย่างไร
- เรื่องมิเตอร์เม่ือก่อนให้ผู้ใช้น้ําซ้ือเองถ้าชํารุด อบต. จะแก้ไขให้ซื้อให้ใหม่

แต่บางหมู่บ้านใช้มานานเราก็แก้ไขโดยอนุโลมมาตลอด บางคนค่าน้ํา
200-300 ก็ว่าแพงอัตราตามข้อบัญญัติที่เสนอมาท่านก็สามารถแก้ไขได้
อยู่ในดุลพินิจของท่าน การแก้ไขข้อบัญญัติก็อยากมีการแก้ไขให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบันมีหลายอย่างที่ไม่เคยแก้ไขเลยเช่นอัตราค่าบริการสูบส้วม
การประกอบอาหารและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็น 10 20 ปีแล้วยังไม่มีการ
เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเลย เรื่องประปาหรือไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาเอาเอกชน
มาดําเนินการแทน ผมเองก็อยากให้ประปาส่วนภูมิภาคมาทําในพ้ืนท่ี
เราด้วยถ้าเป็นไปได้ใครจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไร แต่เราเป็นราชการท้องถิ่น
ไม่ทําไม่ได้ อย่างค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาค หน่วยละ 12 บาท ชาวบ้านไม่
บ่นเลย การซ่อมก็เหมือนกันเขาซ่อมต่อจุดราคา 5-6 พันบาท เลยแต่ตัวเรา
ต้องเบิกของไปซ่อมเองการพิจารณาก็แล้วแต่สภาจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบหรือจะเสนอสมัยหน้าก็แล้วแต่

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ การจะข้ึนค่าน้ําประปาต้องไปดูมิเตอร์ก่อน
ส.อบต. หมู่ 6 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน การซ่อมแซมการประปาส่วนภูมิภาคท่าท่อแตก

เค้าไม่ให้ซ่อมให้ทันทีนะครับ อยากเสนอท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยก็ไม่
ต้องให้ผ่านนะครับ

นายอ่างทอง สมเพชร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ประปาเคยประชุมครั้งที่แล้วผมเสนอเรื่องการ
ส.อบต. หมู่ 8 เปลี่ยนท่อเมนประปาเพราะทํามานานน้ําไหลเบามาก อบต. ก็ซื้อมิเตอร์ไป

เปลี่ยนให้แล้ว ผมก็ถามชาวบ้านอีกว่ามีอีกไหมท่ีเดือดร้อนยังไม่ได้เปลี่ยน
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มิเตอร์ชาวบ้านก็บอกว่ามีอีกหลายหลังที่ชํารุด แต่สองเดือนผ่านไปไม่ได้
แก้ไข ชาวบ้านเลยต่อตรงเลยก็มีทําให้การประปาของเราขาดทุน ผมเชื่อว่า
เหตุการณ์แบบนี้ยังมีอีกหลายหมู่บ้าน การข้ึนค่าน้ําต้องแจ้งชาวบ้าน
ก่อนไหมถ้าเรามีงบประมาณอยากให้เปลี่ยนท่อเมนต์ก่อน น่าจะซัก
สองล้านห้าแสนบาท ครบทุกหมู่บ้าน และเสนอให้กองช่างติดตามด้วยว่า
มิเตอร์ชํารุดเสียหายแก้แบบไหนหรือจะให้ชาวบ้านเขาขโมยใช้น้ําอยู่แบบนี้
มันก็ขาดทุน ในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับข้อบัญญัตินี้ครับ

ประธานสภาฯ - เชิญปลัด อบต.ชี้แจงครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านในการเสนอขอปรับค่าบริการ
ปลัด อบต. น้ําประปาข้ึนจากเดิมประปาผิวดินจาก 5 บาท ปรับเป็น 7 บาท ต่อหน่วย

และประปาบาดาลจาก 3 บาทเป็น 5 บาท คือปรับขึ้นอย่างละ 2 บาท
เพราะข้อบัญญัติเดิมใช้บังคับตั้งแต่ปี 2558 ปี 2568 ครบ 10 ปีไฟฟ้า
ก็ปรับเพ่ิมข้ึนมากค่าสารส้ม คลอรีน ก็ราคาสูงข้ึนทําให้รายจ่ายมากกว่า
รายรับ ท่านดูเอกสารงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตั้งแต่
ปี 2565 ถึง 2567 ดูรายการรายได้จากสินค้าและบริหารปี 65 ขายได้
643,977 บาท รายจ่าย 2,017,337 บาท ปี 2566
ขายได้ 644,337 บาท รายจ่าย 1,742,101 บาท ปี 2567
ขายได้ 660,409 บาท รายจ่าย 2,261,063 บาท

- จะเห็นได้ว่ารายรับจากการบริหารกิจการประปามีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
1,000,000 กว่าบาททุกปีเฉพาะค่าไฟฟ้าก็ตกปีละ ล้านกว่าบาทแล้ว
และ สตง. หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบ
การเงินการบัญชีของ อบต. เราทุกปีและได้เสนอให้หาทางแก้ไขปัญหาการ
ขาดทุนจากงานกิจการประปา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทําให้งานจัดเก็บ
รายได้กองคลังจึงเสนอขอปรับอัตราค่าบริการน้ําประปาท้ายข้อบัญญัติ
อบต. สะอาดสมบูรณ์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2558 ครั้งนี้

ประธานสภาฯ - ครับ ก็คงได้อภิปรายและรับฟังคําชี้แจงมาพอสมควรแล้วมีท่านใดจะ
อภิปรายอีก ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด
สมบูรณ์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2558

- ให้ความเห็นชอบ - เสียง
- ไม่เห็นชอบ 13 เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง

เป็นอันว่าญัตตินี้ตกไปนะครับ

- 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
สะอาดสมบูรณ์ เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2568
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ประธานสภาฯ - ครับ เชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนนายก อบต.ชี้แจง

นายจํานงค์ มันตาพันธ์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน สําหรับระเบียบวาระนี้คือการ
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด

สมบูรณ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2568
- หลักการท่ีเสนอร่างข้อบัญญัตินี้อาศัยอํานาจตามความใน พรบ.สภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 )
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (2) รักษา
ความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (7) คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรา 71 วรรคหนึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อใช้ข้อบังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่า ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตําบลออก
ข้อบัญญัติน้ีหรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ ในการกําหนดค่าธรรมเนียมท่ี
จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับ
เกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

- พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560
หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ มาตรา 29 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาสัตว์ ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น กําหนดให้ส่วน
หนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ได้

- การออกข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งราชการส่วนท้องถิ่น อาจกําหนดให้เป็น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่
เกินจํานวนที่กําหนดหรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด หรือ
บางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

- เหตุผลโดยเป็นการสมควรในการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ เพื่อให้ควบคุม
การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ในการรักษาความ
สะอาดเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เพื่อป้องกัน
อันตรายเกิดจากเชื้อโรคที่มีสัตว์ เป็นพาหะนําโรคการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์
ไปสู่คน รวมอันตรายท่ีอาจเกิดจากการถูกสัตว์กัดทําร้าย และยังก่อให้เกิด
เหตุรําคาญต่างๆ ท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยง จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2568 นี้
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- ข้อบัญญัตินี้มีท้ังหมดห 5 หมว 19 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข
4.3 ท่ีได้ส่งให้ท่านแล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน สําหรับการพิจารณาข้อบัญญัติตําบลต่างๆ ต้อง
พิจารณาเป็น 3 วาระ คือ ข้ันรับหลักการ ข้ันแปรญัตติและข้ันลงมติให้
บังคับใช้ ซ่ึงการพิจารณาข้อบังคับ ท่ีไม่ใช่ข้อบังคับเก่ียวกับการเงินใน
งบประมาณสามารถพิจารณา 3 วาระรวดได้

- ข้อบัญญัตินี้ผมขอให้พิจารณา 3 วาระรวดโดยให้ถือว่าสมาชิกทุกท่านเป็น
กรรมการแปรญัตติมีท่านใดจะอภิปรายเชิญนะครับ

นายอ่างทอง สมเพชร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน สําหรับร่างข้อบัญญัติควบคุม
ส.อบต. หมู่ 3 การเล้ียงสัตว์ และปล่อยสัตว์ ผมเห็นด้วยโดยเฉพาะสัตว์ประเภทสุนัข

ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีวัวสวนสะพายแต่ไม่มีเชือกผูกไป
ทําลายสิ่งของต่างๆเขาจึงจับมาส่งให้ผม รวม 7 ตัว มันไปเข้าสวนหญ้า
เจ้าของส่วนหญ้าเขาจับมาได้ 3 ตัว มาแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 แต่
ผู้ใหญ่บ้านให้มาแจ้ง หมู่ที่ 8 เขาเลยมาส่งท่ี หมู่ 8 เขาจะปรับเงิน
หรือปรับไหม เพราะบ่อยแล้ววัวคอกนี้ เป็นปัญหาอีกอย่างคือสุนัขออกมา
ข้ีใส่หน้าบ้านคนอื่น หรือออกมากัดคนอ่ืนดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมผมจึง
เห็นด้วยกับข้อบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับหลักการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2568

- รับหลักการ 15 เสียง
- ไม่รับหลักการ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภฯา - ครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนแปรญัตติ สมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการเดิมสภา
นะครับ สมาชิกอาจใช้เวลาในการพิจารณาเพราะมันมีปัญหาเยอะ เช่น
ปัญหาการเลี้ยงไก่ ไก่ขันเสียงดัง รบกวนเพื่อนบ้านในเมืองจะมีปัญหาแบบ
นี้เยอะมาก ส่วนบ้านชนบทอย่างเรามีปัญหา การเล้ียงหมา แมวเยอะ
พอเลี้ยงไม่ไหวก็เอามันไปปล่อยท่ีวัด เกิดปัญหาสุนัขจรจัดอีก มีท่านใดจะ
อภิปรายเชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.อบต. หมู่ 8 ท่ีอธิบายว่า
ส.อบต. หมู่ 3 เขาเล้ียงสัตว์ เขามีผลประโยชน์ ต้องมีขอบเขตแต่ที่ผมเป็นห่วงคือ

ค่าธรรมเนียมแนบท้ายมันแพงไหม ประเภทช้างไม่ห่วง แต่วัวควายจะยังไง
เห็นตัวละไม่เกิน 500 บาท
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ประธานสภาฯ - ครับ เชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรชี้แจง ครับ

นายจํานงค์ มันตาพันธ์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ขอให้ท่านดูท่ีหมวดที่ 2 ในการจัดตั้งฟาร์ม
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ต้องมาขออนุญาตแต่ของเราดู ข้อ 10,7,8 ถ้ามีมีการละเมิดถึงจะบังคับใช้

ตามข้อบัญญัตินี้ อัตราค่าธรรมเนียมถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่เป็นไรไม่บังคับ

ประธานสภาฯ - กรณีท่ีชาวบ้านเลี้ยง ต้องขออนุญาตไหม กรณีเลี้ยงเป็ด เลี้ยง ไก่

นายจํานงค์ มันตาพันธ์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ หากไม่มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนจะไม่
ผอ.กองส่งเสริมการเกษต กระทบ แต่หากเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนถึงจะมีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงแล้วดําเนินการตามข้อบัญญัติเป็นอํานาจของท่าน นายก และ
สาธารณสุข

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผ่านไปขั้นลงมติบังคับใช้
ครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2568

- เห็นชอบให้บังคับใช้ข้อบัญญัติ 15 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

- ข้ันตอนต่อไปเป็นหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการต่อไปก่อนบังคับใช้
ให้แจ้งต่อประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน ให้เข้าใจด้วยว่าบังคับใช้เมื่อไหร่
ทําอะไรบ้าง

- 4.4 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง

ประธานสภาฯ - ครับ ขอเชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรชี้แจงครับ

นายจํานงค์ มันตาพันธ์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับระเบียบวาระนี้กองส่งเสริมการเกษตร
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ

ซ่ึงปัจจุบันไม่มีตู้เก็บเอกสารเลย โดยขอจัดซ้ือหนึ่งหลังราคา 6,600 บาท
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4 แนบ
ท้ายงบประมาณโอนมาจาก โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติท่ีประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
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- อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.5 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง (สํานักปลัด,กองคลัง,กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญแต่ละส่วนราชการที่ขออนุมัติชี้แจง เริ่มจากสํานักปลัด
นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ - ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ระเบียบวาระนี้สํานักปลัดขออนุมัติจัดซ้ือ
หัวหน้าสํานักปลัด เครื่องพิมพ์ใหม่แทนของเดิมท่ีชํารุด ซ่ึงเครื่องนี้ต้องใช้ร่วมกับระหว่างงาน

ธุรการและงานสาธารณสุข ซ่ึงมีปริมาณงานเป็นจํานวนมากทําให้เครื่อง
เดิมชํารุด ถ้าจะซ่อมแซมราคาก็จะสูงเท่าราคาซ้ือใหม่ ดังนั้นจึงขออนุมัติ
จัดซ้ือเครื่องใหม่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 3,300 บาท โดยขอโอนงบประมาณจากรายการค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4.5 (1)

ประธานสภาฯ - ครับ ต่อไปเชิญ ผอ.กองคลังช้ีแจง
นางสําเนียง ปัญญา - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ ในส่วนกองคลังก็มีความจําเป็นเหมือนสํานักปลัด
ผอ.กองคลัง เพราะเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รหัสครุภัณฑ์ 483-61-001 เครื่องประจําของ

เจา้พนักงานพัสดุชํารุด เพราะใช้งานมานานและมีปริมาณงานเยอะมาก
เพราะการจัดซ้ือจัดจ้างทุกอย่างต้องผ่านเจ้าพนักงานพัสดุ จึงขออนุมัติ
จัดซ้ือใหม่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อ
ราคา 3,300 บาท เป็นราคากลางของกระทรวง ICT ราคากลางเดือน
มีนาคม 2566 โดยขออนุมัติโอนงบประมาณจากรายจ่ายค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ของกองคลังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4.5 (2)
ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ ต่อไปเชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นายจํานงค์ มันตาพันธ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน ในส่วนกองส่งเสริม
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร การเกษตรมีเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รหัสพัสดุ 483-600-0026 เครื่อง

เดียวและใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว จึงชํารุด ได้ส่งให้ช่างประมาณ
การ เพื่อซ่อมแซมปรากฏว่าการซ่อมแซมมีราคาสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อม
จึงขออนุมัติจัดซ้ือใหม่เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําจํานวน 1
เครื่อง ราคา 3,300 บาท เป็นราคาของกระทรวง
ICT ในเดือนมีนาคม 2566 เช่นเดียวกับกองคลัง โดยขอโอนงบประมาณ
จากรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข
4.5 (3)
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ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกคงรับฟังความจําเป็นเหตุผลในการจัดซ้ือและโอน
งบประมาณมาตั้งบจ่ายของทั้ง 3 หน่วยงาน และบริหารจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาวดําสเปคเดียวกัน ราคาเดียวกัน ราคากลางของ
กระทรวงICT เดือนมีนาคม 2566 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง (สํานักปลัด,กองคลัง,กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

- อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพฯ์
(จํานวน 3 เครื่อง) 15 เสียง

- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.6 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งานป้องกัน สํานักปลัด)

ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าหน้าท่ีเสนอชี้แจงครับ
ท่ีเสนอขอ มีเต็นท์ 2 หลังและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง

นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับความจําเป็นในการขออนุมัติในระเบียบ
หัวหน้าสํานักปลัด วาระนี้ คือ เต็นท์ผ้าใบของงานป้องกันนั้นชํารุดท้ังหมด ใช้การไม่ได้เลยเวลา

มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ต้องไปยืมจากหมู่บ้านต่างๆหรือต้องไปเช่าโ
โดยเฉพาะการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จึงขออนุมัติจัดซ้ือจํานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 19,000 บาท เป็นเงินรวม 38,000 บาท เป็นเต็นท์ขนาด
กว้าง 4 เมตรยาว 8 เมตรสูง 5 เมตร สําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ
ประมวลผลราคาเครื่องละ 24,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือน มีนาคม 2566 เพื่อนํามาใช้เชื่อมต่อและดึงข้อมูลกับเครื่องบันทึก
กล้องวงจรปิด CCTV รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4.6

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม
มติที่ประชุม

ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งานป้องกัน สํานักปลัด)
(เต็นท์ จํานวน 2 หลัง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง)

- อนุมัติให้จัดซื้อ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.7 ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ สํานักงาน (สํานักปลัด)
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ประธานสภาฯ - ครับ ขอเชิญ หัวหน้าสํานักปลัดชี้แจง

นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านสําหรับวาระนี้สํานักปลัดขอ
หัวหน้าสํานักปลัด อนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ เพื่อใช้ทดแทนของเดิมและจัดหา

เพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการให้บริการแก่
ประชาชนดังนี้

1) โต๊ะทํางานสําหรับนายก อบจ. และ ปลัดอบต. ขนาดกว้าง
160 ซม. x ลึก 85 ซม. x สูง 75 ซม. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 16,680 บาท
เป็นเงิน 33,360 บาท

2) เก้าอ้ีสําหรับนายกและปลัดขนาดกว้าง 62 ซม x ลึก 68 ซม.
x สูง 116 ซม. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,680 บาท เป็นเงิน 9,360 บาท

3) โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 17,880
บาท เป็นเงิน 35,760บาท

4) ชั้นวางของอเนกประสงค์ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 40 ซม. x ยาว
82 ซม. x สูง 201 ซม. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,680 บาท เป็นเงิน
9,360 บาท

5) ต๊ะทํางานเจ้าหน้าท่ีสํานักปลัด จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้าง
70 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง 107 ซม. เป็นเงิน 8,280 บาท

- รวม 5 รายการ เป็นเงิน 96,120 บาท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกําหนดกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4.7

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ได้ฟังรายละเอียดจากหัวหน้าสํานักปลัดแล้วคงชัดเจน
มีท่านใดจะอภิปราย ถ้าไม่มีผู้อภิปรายผมขอมติท่ีประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ สํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 5 รายการ

- อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานฯ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

- 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมห้องทํางาน (สํานักปลัด ห้องรองปลัด)

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจงครับ

นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับเหตุผลความจําเป็นที่จะดําเนินการเพื่อ
หัวหน้าสํานักปลัด ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน เพราะมี

ประชาชนมาติดต่อราชการมากข้ึน ลดความแออัดจึงขอกั้นห้องรองปลัด
ออกเป็น 2 ห้อง รายละเอียดตามประมาณการ 4 รายการ ดังนี้
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1) ค่ารื้อแผงก้ันอะลูมิเนียมพร้อมกระจกขนาด 5 ตารางเมตร
2,500 บาท

2) ค่าติดตั้งแผงกั้นอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 3 ตารางเมตร
2,500 บาท

3) ประตูเลื่อนพร้อมชุดรางแขวน ขนาด 100×200 ซม.
8,500 บาท

4) ค่าตัดช่องประตูปูน พร้อมกระจกอะลูมิเนียม ขนาด 100x20
ซม. 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4.8 ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมห้องทํางาน (สํานักปลัด ห้องรองปลัด)

- อนุมัติให้ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

- 4.9 ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซม (กองสวัสดิการสังคม)

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงครับ

นายภัทรชัย มาสเหียร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ กองสวัสดิการมีความประสงค์กั้นฉากอลูมิเนียม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมกระจกสําหรับห้องทํางานผู้อํานวยการกองสวัสดิการ และปรับปรุง

ภายในพื้นท่ีห้องทํางานกองสวัสดิการให้เป็นสัดส่วน และความเป็น
ระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ีสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ และประชาชน
ที่มารับบริการการปรับปรุงครั้งน้ี จะเอาแผงกั้นออกเอาประชาสัมพันธ์
ออกมาต้อนรับประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ โดยขอใช้งบประมาณ
10,920 บาท โดยขอโอนมาจากวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท และโอน
จากวัสดุประชาสัมพันธ์ 920 บาท ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
อนุมัติปรับปรุงซ่อมแซม (กองสวัสดิการสังคม)

- อนุมัติให้ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.10 พิจารณากําหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2568 และสมัยสามัญแรก ปี พ.ศ. 2569
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ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน เป็นเรื่องปกติของการประชุมสมัยแรกพอข้ึน
พ.ศ.ใหม่ก็ต้องมีการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจําปี 2568 และกําหนดสมัยประชุมสภา สามัญที่ 1/2569 ไว้ด้วย
เชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ

นายวิรัญ ภูเนตร - ครับ ท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอตามเดิมเหมือนปี 2567 ครับคือ
ส.อบต. หมู่ 11 กําหนดเป็น 4 สมัยคือเริ่มวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2568 ,10 พฤษภาคม

2568 ,10 สิงหาคม 2568 และ 10 พฤศจิกายน 2568 ส่วนสมัยแรก
ปี 2569 คือ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ครับ

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
มติที่ประชุม
กําหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญประจําปี พ.ศ. 2568 และสมัย
สามัญแรก ปี พ.ศ. 2569 ให้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี 2568
เป็น 4 สมัย คือ

10 กุมภาพันธ์ 2568

10 พฤษภาคม 2568

10 สิงหาคม 2568

10 พฤศจิกายน 2568
และสมัยแรกของปี 2569 คือ 10 กุมภาพันธ์ 2568

- เห็นชอบ 15 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาครบถ้วนแล้วต่อ ไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอ่ืนๆ ครับ

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมมีเรื่องเสนอเป็นหลักการไว้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยับขยายที่ทําการ อบต. สะอาดสมบูรณ์ เพื่อ
เข้าบรรจุในแผนพัฒนา อบต. ในคร้ังต่อไป โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะเหล่า
หลวง บ้านสงยางหมู่ท่ี 7 และ 16 เพื่อก่อสร้างสํานักงาน อบต.

- ที่ตรงนี้เคยมีตํารวจภูธรร้อยเอ็ดขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพัก และมีการกันท่ี
ไว้ส่วนหนึ่ง สภาฯ เราเคยมีการอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีสาธารณะ 2 คร้ัง คือการ
ต้ังโรงเรียนสตรีศึกษา 2 และก่อสร้างวัดป่าอัมพวัน บ้านแมต ขั้นตอนการ
เสนอขอใช้ต้องผ่านการประชาคมจากชาวบ้านท่ีตั้งอยู่ก่อน แล้วเสนอมาท่ี
สภา อบต. ให้ความเห็นชอบ ผมอยากเสนอให้อบต. ของเราขอใช้ที่
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สาธารณะแปลงนี้ไว้ เลยจะสร้างไม่สร้างเอาไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของอนาคต
แล้วค่อยมาพิจารณาหางบประมาณมาดําเนินการ

- จะกู้เงินมาสร้างหรือจะขอจากหน่วยงานก็ได้ ผมอยากถามท่านสมาชิกว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไรอยากสร้างสํานักงานที่เหล่าหลวงไหม เพื่อให้มีสถานท่ี
สวยงามสง่างามมีพ้ืนที่กว้างขวางและติดถนนใหญ่เส้น ร้อยเอ็ด-จตุ
ผมเลยเสนอให้มอบหมายปลัดไปดําเนินการตามข้ันตอน ขอใช้ให้ถูกต้อง
เพื่อก่อสร้างสํานักงานในอนาคตเพ่ืออีก 10 ปี ข้างหน้าจะได้สร้างกลัวว่า
หน่วยงานอื่นมาใช้ก่อนเราเสียโอกาสให้ ปลัด อบต. ชี้แจงขั้นตอนการขอใช้
ท่ีดินสาธารณะ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์อํานาจอนุญาต
ปลัด อบต. อยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทย แต่เขาอาจมอบอํานาจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้จัดการข้ันตอนคือหน่วยงานท่ีขอใช้ ต้องทําเรื่องเสนอผ่านประชาคม
หมู่บ้านที่ตั้งของท่ีดินนั้นผ่านความเห็นชอบของสภา อบต. เสนอไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านนายอําเภอ แต่ทางจังหวัดจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไร
อาจมีการรังวัดที่ดินว่าจะใช้ก่ีไร่ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้ท่ีดินแล้วหน่วยงานท่ี
ขอใช้ก็ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีขอต่อไป

ประธานสภาฯ - ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายบุญเกง ทรงสิทธิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเห็นด้วยกับท่านเพราะผมก็ได้ไปดูมาหลาย
ส.อบต.หมู่ 6 ท่ีแล้วบางแห่งก่อสร้างยิ่งใหญ่กว่าทําเนียบขาว อีกถ้าเราย้ายไปสร้างท่ี

เหล่าหลวงก็จะสง่าผ่าเผยดีผมเห็นด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- เห็นชอบหลักการ 13 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง

ประธานสภาฯ - ครับ ก็มอบให้เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องไปดําเนินการตามข้ันตอนระเบียบ
กฎหมายให้ถูกต้องต่อไปเรื่องท่ี 2 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 68 จะหมดวาระ
การดํารงตําแหน่งของอะไรบ้างให้ท่านระมัดระวังด้วย หากจะลงสมัครเล่น
การเมืองต่อ เชิญท่านนายกครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2568 ผมจะเสนอญัตติ
นายก อบต. เพื่อให้สภาได้พิจารณาการใช้เงินสะสมปี 2568 จะมีหนังสือเชิญอีกครั้ง

ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วย ครั้งต่อไปดูสถานที่ให้ดี ธูป เทียน ธงชาติ ต้องครบ
และสวยงาม การเสนอใช้เงินสะสมก็เพื่อนํางบประมาณมาพัฒนาแก้ไข
พัฒนาปัญหาชุมชนเพราะงบประจําปี 2568 ก็มีน้อยมากทําโครงการได้
ไม่ก่ีโครงการจึงอยากใช้เป็นเงินสะสมมาใช้พัฒนา ทุกท่านจะได้มีผลงานไป
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ตอบชาวบ้านได้ว่าได้ทําอะไรไปบ้าง -ส่วนข้อจํากัดทางกฎหมายการนับ
เวลา 180 วันหรือ 90 วันฝากให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย อย่าตาย
น้ําตื้นเพราะผิดกฎเลือกตั้ง โครงการศึกษาดูงานก็เลยดําเนินการเร็วขึ้น
อยากให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมโครงการทุกคน ผมจะเชิญ กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด
มาบรรยายด้วยท่านใด จะถามข้อกฎหมายหรือข้อสงสัยอะไรเชิญได้เลย
กําหนดการไว้วันท่ี 25 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 และเดินทางไปศึกษาดู
งานอยากให้ไปทุกทุกคนไปเก็บเก่ียวประสบการณ์เพื่อนํามาพัฒนาบ้านเรา

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ

นายวิรัญ ภูเนต - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมฝากดูแลความปลอดภัยด้วยด้านหลังห้องน้ํา
ส.อบต.หมู่ 11 ฝาปิดส้วมแตกชํารุด มันอยู่ใกล้กําแพงศูนย์เด็กด้วย เผื่อเเด็กๆ ออกมาแล้ว

เกิดอันตรายลงไปจะแย่เลย

นายบุญเกง ทรงสิทธิ - ท่านประธานท่ีเคารพ ก่อนเข้าช่วงเวลา 180 วันเห็นท่านประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ 6 ชมว่าถนนบ้านหนองผือหมู่ท่ี 13 ลาดยางสวยงาม แต่ถนน หมู่ 6 ชํารุด

มากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฝากดูแลด้วยบ้านสะอาดสมบูรณ์มีหลุมมีบ่อ
มากๆ เลย

ประธานสภาฯ - ครับ ฝากท่านรองนายกฯ นําเสนอท่านนายกด้วยเพราะท่านไม่อยู่ในห้อง
ประชุมฝากปลัดเตรียมเอกสารระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา ให้กับท่าน
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่ด้วยมีท่านใดจะเพ่ิมเติม

นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ มีเรื่องนําเรียนเพื่อทราบเรื่องการขอกู้เงินของ
รองปลัด อบต. อบต. หรือเทศบาลดิฉันเคยดําเนินการขอกู้ให้เทศบาลสามขา

อําเภอโพนทราย จํานวน 3,000,000 กว่าบาท ทาง สตง.ให้ยืมกู้กับ
กองทุน (กสต.) ก่อนและและถ้าจะกู้ต้องมีเงินฝากก่อนเพราะให้กู้
ร้อยละ 10 ของเงินทุนท่ีเราฝากไว้หากกู้กองทุน (กสต.) ไม่ได้ถึงไปกู้กับ
หน่วยอ่ืน เช่น ธนาคารออมสิน ถ้าจะกู้มาสร้างอาคาร สํานักงานท่ีดิน ท่ีจะ
สร้างต้องมีเอกสารสิทธิถึงจะกู้ได้ ถ้าเป็นท่ีสาธารณะท่ียังไม่อนุญาตให้ใช้ก็
จะกู้มาสร้างไม่ได้

ประธานสภาฯ - ครับ ก็คงยังไม่กู้ตอนนี้หรอกเป็นเรื่องของอนาคตแค่อยากให้ทําเรื่องขอใช้
ท่ีดินสาธารณะไว้ไว้ก่อนกลัวหน่วยงานอื่นมาขอไปก่อนเพราะปัจจุบันท่ีมันมี
ราคาแพงมาก ครับการการประชุมวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรและท่ีประชุม
ได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอการประชุม

- ปิดประชุมเวลา 14.30 น. -
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(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบุ) ....................................................………....

............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ ที่ ๑ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๘

1

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2568

วันศุกร์ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ผู้มาประชุม
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภา อบต. ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพรช รองประธานสภา อบต. อ่างทอง สมเพรช
3 นายทองมา ธุรกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุรกิจ
4 นายสมหมาย พันโน ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมหมาย พันโน
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่น

ทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการ นายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. สมบูรณ์ แข้คํา
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
6 นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล
อนันตา โพธิ์อุดม

7 นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ หัวหน้าสํานักปลัด จีระพงษ์ อุประจันทร์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผู้อํานวยการกองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผู้อํานวยการกองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์
11 นายจํานงค์ มันตาพันธ์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริม

การเกษตร
จํานงค์ มันตาพันธ์

12 นายภัทรชัย มาสเหียร ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม

ภัทรชัย มาสเหียร

13 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน

บูรณ์ศิริ ภาวะลี

14 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง
15 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
ณิชาภา อุประจันทร์

16 นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
17 นางอรทัย แสงสุระ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย แสงสุระ
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี
19 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ศศิประภา เฉลยพจน์
20 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
กุลการ ละมุลพงษ์

21 นางสาววาณี จรรยา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์

สาววาณี จรรยา

22 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน

23 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา
24 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -
- - - -
- - - -
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังที่ 2/2568 ในวันศุกร์ท่ี 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมธรรมา
ภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ - ครับ สมาชิกทุกท่าน การประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุม สมัยสมัญที่ 1

ครั้งท่ี 2/2568
- สมัยการประชุมแต่ละสมัยมี 15 วัน เริ่มตั่งแต่วันท่ี 10-24

กุมภาพันธ์ 2568 วาระสําคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ วาระเพื่อ
พิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี 2568 ของกองช่าง และ
สํานักปลัด ซ่ึงผมได้รับญัตติจากท่าน นายก อบต. เม่ือวันท่ี 11
กุมภาพันธ์ 2568 และได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ส่ง
เอกสารเชิญประชุมให้สมาชิก ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2568 ก็คือ
วันนี้ทราบจากเลขานุการฯ ว่าได้จัดส่งเอกสารตั้ งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2568 ท่านสมาชิกคงได้รับทุกท่านแล้วนะครับ

- วันนี้ ไม่มีผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ นะครับ

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - ครับ ได้รับทราบจากเลขานุการสภาฯ ว่าเอกสารบันทึกการประชุม

สภาครั้งท่ีแล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขอเลื่อนไปรับรองครั้งต่อไป ครับ

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ - ครับ ระเบียบวาระนี้ ไม่มีวาระเพ่ือทราบขอผ่านไประเบียบวาระเพื่อ

พิจารณา ครับ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2568 (กองช่าง)

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน คงได้รับเอกสารรายละเอียดแล้ว เพราะ
ทราบจากเลขานุการฯ ว่าได้จัดส่งเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
ส่งก่อนการประชุม 4 วัน เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมท่ีให้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อย 3 วัน

- ขอเรียนเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ระเบียบวาระนี้เป็นการขอใช้จ่ายเงินสะสม
นายก อบต. ประจําปี 2568 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การ

บริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ มีงบประมาณดําเนินโครงการพัฒนา
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แค่ 5 โครงการ คือ ปรับปรุงถนนลาดยาง 4 โครงการ และก่อสร้าง
ถนน คสล. 1 โครงการ และได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนน
คสล. อีก 1 โครงการ วงเงินสามล้านกว่าบาท รวมแล้วมีงบดําเนินการ
เพียง 6 โครงการ งบประมาณรวมห้าล้านกว่าบาท ดําเนินโครงการ
ใน 5 หมู่บ้าน แต่เนื่องจาก พื้นท่ีตําบลสะอาดสมบูรณ์ใหญ่ถึง
16 หมู่บ้านและมีโครงการตามแผนพัฒนาตําบลส่ีร้อยกว่าโครงการ

- และปัญหาของประชาชนก็มีมากมายทั้งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินปัญหายาเสพติดปัญหาการใช้รถใช้ถนนและอื่นๆอีกมากมาย
ดังนี้ผู้บริหารจึงได้จัดทําโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2568 นี้ข้ึน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฝากเงินฯ
พ.ศ. 2566 ข้อ 97 โดยมีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามหนังสือ
รายงาน พิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
(ระหว่างปี) ของกองคลังอบต. สะอาดสมบูรณ์ ณ. วันท่ี 13 มกราคม
2568 สามารถนําไปใช้ได้ 13,484,149 บาท

- ซ่ึงกองคลังได้กันเงินตามระเบียบการเงินข้อ 97(3) กันไว้จ่าย 4 เดือน
และกันอีกละ 15 ของงบประมาณรายรับปี 2568 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนรวมเป็นเงินท่ีกันไว้ท้ังสิ้น
15,555,647 บาท รายละเอียดตามเอกสารสรุปคํานวณค่าใช้จ่าย
กับบุคลากร สํารองตามระเบียบ ข้อ 97(3) ประกอบการจ่ายเงิน
สะสมของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ณ. วันท่ี 13 มกราคม 2568

- ขออนุมัติทําเป็นโครงการของกองช่าง 33 โครงการเป็นเรื่องปรังปรุง
ถนนลาดยางและไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซล ส่วนอีกโครงการเป็น
ของสํานักปลัดท่ีขออนุมัติติดตั้งกล้อง CCTV จํานวน 13 โครงการเป็น
การติดตั้งเพิ่มเติมในหมู่บ้านที่ติดตั้งไปแล้ว และติดตั้งใหม่ในหมู่บ้านท่ี
ไม่เคยติดตั้ง

- รวมงบประมาณท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสม 12,738,460 บาท
1) กองช่าง 33 โครงการเป็นเงิน 11,397,400 บาท
2) สํานักปลัด 13 โครงการ เป็นเงิน 1,341,060 บาท

- รายระเอียดของโครงการต่างๆ เชิญให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนเป็น
ผู้ช้ีแจงครับ

นายเชิดชาย รักไท้ - ท่านประธานท่ีเคารพในส่วนของกองช่างมีโครงการท่ีขอใช้จ่ายเงิน
ผอ.กองช่าง สะสมท้ังสิ้น 33 โครงการ แบ่งเป็น

1) โครงการประเภทปรับปรุงถนนลาดยางโครงการท่ี 1 – 17
2) โครงการประเภทไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลโครงการท่ี 18 – 33
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- ราคากลางในการก่อสร้างแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะครับ เพราะข้ึนอยู่กับ
ราคาน้ํามันราคาสินค้าอัตราดอกเบี้ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น ระยะทางของถนนอาจจะไม่ได้ตามท่ีท่านขอมา
ตามแผนพัฒนาเพราะงบประมาณก็มีจํากัดรายละเอียดของแต่ละ
โครงการมีดังนี้

1) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 (กม.0+250 – กม. 0+539) เริ่มต้นจากนาย
คําผาย จันทะนงค์ ไปทางทิศเหนือถึงแยกเลี้ยวไปทางบ้าน
นายสุเทพ ประทุมขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 289 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,156 ตารางเมตร
งบประมาณ 499,500 ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 1 ลําดับท่ี 1

2) โครงการปรับปรุงเสริมทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 (กม.0+000 – กม.0+289) เริ่มต้นจาก
นายฉิมพลี บุตรมาลาไปทางวัดโกลิยการามกว้าง 4 เมตร
ยาว 289 เมตร หนา0.04 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 1,156 ตาราง
เมตร งบประมาณ 499,800 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-7–201,7–601,3–
110(4) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หน้าท่ี 55 ลําดับท่ี 40

3) โครงการปรับปรุงเสริมทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านแมต หมู่ที่ 3 (กม.0+325 – กม.0+497) เริ่มต้นจาก
นายทรงฤทธิ์ ไทยสงครามถึงหน้าวัดอรุณสวัสดิ์ กว้าง 4 เมตร
ยาว 172 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่น้อยกว่า 688 ตาราง
เมตร งบประมาณ 297,000 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ.-7–201,7–601,3–
110(4) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี(พ.ศ.2566 – 2570)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 5 ลําดับท่ี 21

4) โครงการปรับปรุงเสริมทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านแมต หมู่ที่ 4 (กม.0+000 – กม.0+242) เริ่มต้นจากสี่แยก
นางอรวรรณ แสนประกอบไปสามแยกบ้าน นางชื่นจิตร รัตแมต
กว้าง 4 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่น้อยกว่า
968 ตารางเมตรงบประมาณ 418,100บาทตามแบบมาตรฐานงาน
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ทางสําหรับองค์กรปกส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-7–201,7–601,3–
110 (4) ปรากฏตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 6 ลําดับท่ี
24

5) โครงการปรับปรุงเสริมทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านแมต หมู่ที่ 4 (กม.0+000 – กม.0+241) เริ่มต้นจากสี่แยก
นางจําปี พาดฤทธ์ิ สามแยกบ้านนางนวล บัวระบัน กว้าง 4 เมตร
ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 964
ตารางเมตร งบประมาณ 416,500 บาทตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ.-7–201,7–601,3–110
(4) ปรากฏตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้าท่ี 64 ลําดับท่ี 84

6) โครงการปรับปรงุเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านแมต หมู่ที่ 5 (กม.0+000 - กม.0+109) เริ่มต้นจากแยกบ้าน
นางบุญยงค์ ไชยทิพย์ ถึงบ้าน นางทองนาค พรมมงคล กว้าง 4 เมตร
ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 436
ตารางเมตร งบประมาณ 188,200 บาท ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568
หน้าท่ี 72 ลําดับท่ี 117

7) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (กม.0+000-กม.0+288) เริ่มต้นนจาก

นางจําเนียร มิตรอุดม ถึงบ้าน นายนิรามิษ ปัญญา กว้าง 4 เมตร

ยาว 288 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,152

ตารางเมตร งบประมาณ 498,000 บาท ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 9 ลําดับท่ี 38

8) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 (กม.0+0+00 - กม.0+337) เริ่มต้นจากถนน

ปัทมานนท์ (214) ไปทางทิศตะวันตก ช่วงท่ี 1. กว้าง 3 เมตร
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ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 615

ตารางเมตร ช่างท่ี 2.กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร งบประมาณ 499,100บาท

ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.ศ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 10 ลําดับท่ี 45

9) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 (กม.0+000 - กม.0+288) เริ่มต้นจากหน้าบ้าน

นางไพบูรณ์ น้อยสร้อย ถึงถนนนปัทมานนท์ กว้าง 4 เมตร

ยาว 288 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,152

ตารางเมตร งบประมาณ 498,800 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 (2566-2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน้าท่ี 93 ลําดับท่ี 220

10) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 (กม.0+364 - กม.0+652) เริ่มต้นจาก

นางทองอยู่ เกิดกรุ ไปทางทิศใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 288 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร

งบประมาณ 499,100 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110

(4) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 13 ลําดับท่ี 64

11) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 (กม.0+000 - กม.0+232) เริ่มต้นจากสี่แยก

หนองใหญ่บ้าน ร.ต.ท.ประกอบ โรมจันทร์ ถึงสามแยกหน้าบ้าน

นางวาสนา มาตย์วิเศษ ทางออกไปบ้านสังข์ กว้าง 5 เมตร

ยาว 232 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,160

ตารางเมตร งบประมาณ 498,100 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เลขที่ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ
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พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 14 ลําดับท่ี 66

12) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านป้าเพิ่ม หมู่ที่ 11 (กม.0+000 – กม.0+195) เริ่มต้น
จากนางสําลี สุทร ไปทางทิศศตะวันออก กว้าง 6 เมตร
ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,170
ตารางเมตร งบประมาณ 498,700 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 16 ลําดับท่ี 74

13) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านดอนศรีวีไล หมู่ที่ 12 (กม.0+000-กม.0+289) เริ่มต้นจาก

กองทุนหมู่บ้านโค้งไปทางทิศตะวันตกถึงบ้าน นายนริทร์ พิลาภ

กว้าง 4 เมตร ยาว 289 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 1,156 ตารางเมตร งบประมาณ 499,500 บาท ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี17 ลําดับท่ี 81

14) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13 (กม.2+414 - กม.2+635) เริ่มต้นจาก

นายเฉลิม อาษาวิเศษ ถึงบ้าน นายชัยนาท อุปรา ช่วงที่ 1.

กว้าง 6 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า

354 ตารางเมตร ช่วงที่ 2. กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เเมตร หรือมี

พื้นท่ีไม่น้อยกว่า815 ตารางเมตร งบประมาณ 497,900 บาท

ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 20 ลําดับท่ี 94

15) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14 (กม.0+359 - กม.0+647) เริ่มต้นจาก

นายบุญกอง บัวระบัน ไปทางทิศตะวันออก กว้าง 4 เมตร
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ยาว 288 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,152

ตารางเมตร งบประมาณ 498,300 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เลขที่ ทถ -7-201.7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 21 ลําดับท่ี 102

16) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านสังข์ หมู่ที่ 15 (กม.0+0000 - กม.0+288) เริ่มต้นจาก

นางภักดี อโิน ไปทางทิศเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 288 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร

งบประมาณ 498,800 บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110

(4) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 23 ลําดับท่ี 109

17) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านสงยาง หมู่ที่ 16 (กม.0+294 - กม.0+336) และ

(กม.0+430 - กม.0+544) จุดท่ี 1. เริ่มต้นจากนางบัวลอง แสงกุล

ไปถึงบ้าน นายนินิต ไชยปัญหา กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปึงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 24 ลําดับท่ี 113 จุดท่ี 2. เริ่มต้นจาก

นางเบลเยี่ยม มนตรีโพธ์ิ ไปถึงบ้าน นางบุญมี มงคลแก่นทราย

กว้าง 4 เมตรยาว 114 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 456 ตารางเมตร งบประมาณ 270,200 บาท ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ทถ -7-201,7-601,3-110 (4) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 24 ลําดับท่ี 114

18) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์

บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED
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ขนาด 1,500 W พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2 ½ สูงไม่

น้อยกว่า 5.00 เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30

เมตร ฐานล่าง 0.40x0.40 ม.สูง 0.75 เมตร จํานวน 18 ต้น

ราคาต้นละ 19,700 บาท เป็นจํานวนเงิน 354,600 บาท

(สามแสนห้าหมื่นส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 1 ลําดับท่ี 4

19) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ บ้าน

กาหลง หมู่ที่ 2 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 12 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 236,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนหก

พันส่ีร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566

– 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี

3 ลับท่ี 11

20) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าร์เซลล์ บ้าน

แมต หมู่ท่ี 3 ชนิดแบบแยกแผงโซล่าร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล.ขนดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 12 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวนเงิน 236,400 บาท (สองแสนสามหม่ืน

หกพันสี่ร้อยบาถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566

– 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

4 ลําดับท่ี 18

21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านแมต

หมู่ที่ 4 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W พร้อม

เสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่ าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 14 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 275,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน

แปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566
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– 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

6 ลําดับท่ี 26

22) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านแมต

หมู่ที่ 5 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W พร้อม

เสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่ าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 10 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ด

พันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 –

2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 หน้าท่ี 8

ลําดับท่ี 34

23) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้าน

สะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด

1,500 W พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อย

กว่า 5.00 เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร

ฐานล่าง0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 18 ตัน ราคา

ต้นละ 19,700 บาท เป็นจํานวน 354,600 บาท (สามแสนห้าหมื่น

สี่ พันหกร้อยบาท ถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น 5 ปี

(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 9 ลําดับท่ี 42

24) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้าน

สงยาง หมู่ที่ 7 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 12 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 236,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนหก

พันส่ีร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566

– 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

10 ลําดับท่ี 46

25) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสังข์

หมู่ที่ 8 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W พร้อม
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เสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่ าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 7 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 137,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ด

พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.

ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี

1 หน้าท่ี 11 ลําดับท่ี 52

26) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านดง

เค็ง หมู่ท่ี 9 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 12 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 236,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนหก

พันส่ีร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566

– 2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

12 ลําดับท่ี 58

27) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้าน

ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500

W พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 18 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 354,600 บาท (สามแสนห้าหม่ืนสี่พัก

หกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 –

2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

14 ลําดับท่ี 68

28) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านป่า

เพ่ิม หมู่ที่ 11 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล.ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 18 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 354,600 บาท (สามแสนห้าหม่ืนสี่พัก

หกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 –
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2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

16 ลําดับท่ี 75

29) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านดอน

ศรีวิไล หมู่ท่ี 12 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 10 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท เป็นจํานวน 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ด

พันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 –

2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

17 ลําดับท่ี 83

30) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้าน

หนองผือ หมู่ท่ี 13 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500

W พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 10 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 19 ลําดับท่ี 89

31) โครงการ ติดตั้ ง ไฟฟ้ า ส่องสว่ า งระบบโซ ล่า เซลล์

บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด

1,500 W พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อย

กว่า 5.00 เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร

ฐานล่าง 0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 6 ตัน ราคาต้น

ละ 19,700 บาท 118,200 บาท (หนึ่งแสนหน่ีงหมื่นแปดพันสอง

ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 –

2570) เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คร้ังที่ 1 หน้าท่ี

21 ลําดับท่ี 97

32) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสังข์

หมู่ท่ี 15 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00
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เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 10 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 22 ลําดับท่ี 104

33) โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านสง

ยาง หมู่ท่ี 16 ชนิดแบบแยกแผงโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 1,500 W

พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด dia 2½ สูงไม่น้อยกว่า 5.00

เมตร และฐานเสา คสล. ขนาดฐานบน 0.30x0.30 เมตร ฐานล่าง

0.40x0.40เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 7 ตัน ราคาต้นละ

19,700 บาท 137,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 25 ลําดับท่ี 115

รวมจํานวนเงินท้ังหมด 11,397,400 บาท (-สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาถ้วน)

ประธานสภาฯ - ครับ ต้องขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ในรายละเอียดเป็นโครงการลาดยาง
17 โครงการได้ทุกหมู่บ้านมีบ้านแมต หมู่ที่ 4 ได้ 2 โครงการ

- โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลก็ได้ครบทุกหมู่บ้านราคากลางตั้งไว้
ต้นละ 19,000 บาท จํานวนต้นเป็นไปตามความจําเป็นและความ
เหมาะสมแต่ละหมู่บ้าน

- มีท่านใดจะอภิปรายในวาระ 4.1 ของกองช่าง เชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีข้อสงสัยนิดหนึ่ง บ้านแมตหมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ 3 ท่ีจะก่อสร้างหน้าบ้าน นายทรงฤทธิ์ ไทยสงคราม มาถึงหน้าวัด

อรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ผมว่าไม่มีพื้นท่ีของ หมู่ 3 เลยอยากเรียนถามว่า
ท่านผู้บริหารเคยถามผู้นําหมู่บ้านไหม ว่าเป็นของหมู่บ้านไหนผมจะไป
ตอบชาวบ้านได้อย่างไรเพราะไม่ใช่พ้ืนที่ หมู่ 3

ประธานสภาฯ - ครับ มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม ถ้าไม่มีเชิญ นายก ชี้แจงครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ กรณี ส.อบต. หมู่ 3 ได้สอบถามมา
นายก อบต. ขอเรียนว่า ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบครอบตามความเหมาะสม

แล้ว เพราะพื้นท่ีบ้านแมต หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 5 อยู่รวมกันไปหมด
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ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน เป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วครับ
ท่ีเลือกทําตรงนี้ เพราะถนนจะได้เชื่อมต่อออกมาทางหน้าโรงเรียน
บ้านแมต ต่อมาถึง รพ.สต.บ้านแมต จะได้เกิดความสวยงามและ
ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย

- กรณี หมู่ที่ 4 ท่ีทําเส้นข้างบ้าน นายผดุง ก็ยังมีบ้านของประชาชน
หมู่ที่ 3 อยู่บริเวณนั้นด้วย หมู่ 3 ก็ได้ใช้ประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะ
บ้านแมต หมู่ที่ 3, หมู่ที 4 และหมู่ท่ี 5 ทําถนนเส้นไหนก็ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้ว

- การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีเราทํานี้ต้องทําทับ
ถนน คสล. ท่ีผิวจราจรเสียหายหรือเป็น คสล.ท่ีก่อสร้างมานานแล้วจะ
ไม่ทําในถนน คสล. ท่ียังใช้งานดีอยู่หรือยังไม่หมดสัญญาคํ้าประกันเลย
มันอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของท่านหรือท่านผู้นําบ้าง

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ท่านนายก ได้ช้ีแจงแล้วคงเข้าใจนะครับจริงๆ แล้วมี
แผนพัฒนาท่ีจะแก้ไขปรับปรุง หมู่ที่ 3 โครงการท่ี 21 และ 15 ตาม
แผนพัฒนาท่ีปรับปรุง ครั้งท่ี 1

- ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มติประชม
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2568 (กองช่าง)

- อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 4.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2568 (สํานักปลัด)
ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่าน นายก อบต. ผู้เสนอญัตติ ครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับวาระที่ 4.2 เป็นการขอใช้เงิน
นายก อบต. สะสมของสํานักปลัด เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV เพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในตําบล
เพราะปัจจุบันมีการระบาดของยาเสพติดมากมาย ทําให้มีปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ ตามมาเช่นลักทรัพย์ ทําร้ายร่างกายดังนั้นเม่ือเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะติดตามได้อย่างรวดเร็วยัง
เป็นการป้องปราบคนที่คิดจะกระทําเหตุร้ายต่างๆ จะได้กลัวหรือไม่
กล้าทํา
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- นอกจากนั้น ยังติดตั้งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง เพื่อป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยให้กับลูกหลานเราด้วย รวมท้ังอาคารสํานักงาน
อบต. ในเวลากลางคืนผู้ปฏิบัติเวรยามอาจดูแลไม่ทั่วถึงจึงจําเป็นต้องมี
กล้อง CCTV ช่วยเหลือรายละเอียดขอให้หัวหน้าสํานักปลัดชี้แจง

นายจีระพงษ์ อุประจันทร์ - เรียนประธานที่เคารพ ระเบียบวาระนี้งานป้องกันขออนุมัติใช้เงิน
หัวหน้าสํานักปลัด สะสมเพ่ือติดตั้งกล้อง CCTV ความจําเป็น ท่านนายก ได้นําเรียนท่ี

ประชุมแล้วโครงการมี ท้ังหมด 13 โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 3
โดยผมขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการท่ี 1, โครงการท่ี 4, โครงการท่ี 5
และ 6 ตรงข้อความรายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน
2564 โดยแก้ไขเป็นฉบับเดือนมีนาคม 2566 นอกนั้นข้อความ
เหมือนเดิมครับ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,341,060
บาท

- รายละเอียดตามโครงการดังนี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สํานักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ตั้งงบประมาณไว้
๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์ จอแสดงภาพ

เครื่องสํารองไฟ โทรทัศน์ สาย LAN ฯลฯ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มีนาคม
๒๕๖๖ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )
เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๒๖ ลําดับท่ี
๑๒๓ )

2) โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านแมต

หมู่ท่ี ๓ ต้ังงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตู้สําหรับติดตั้งกล้อง

วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมตัดต่อเข้ากับระบบเดิมฯลฯ บ้านแมต หมู่ที่ ๓
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (ปรากฏใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๔ ลําดับท่ี ๑๖)

3) โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านแมต

หมู่ท่ี ๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๔๐,๕๒๐ บาท (หน่ึงแสนส่ีหมื่นห้าร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ตู้สําหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมตัดต่อเข้ากับ
ระบบเดิมฯลฯ บ้านแมต หมู่ที่ ๔ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน ๒๕๖6 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๖
ลําดับท่ี ๒๗ )

4) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านสะอาด

สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๓๒,๗๐๐ บาท ( สองแสนสาม
หม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จอแสดงภาพ

เครื่องสํารองไฟ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตู้สําหรับติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สาย Fiber ฯลฯ บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖
รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๙ ลําดับท่ี ๑๔๙)

5) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านแมต ตั้งงบประมาณไว้ ๘๗,๑๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องสํารองไฟ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV จอแสดงภาพ ตู้เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๒ ลําดับท่ี ๔๒๘)

6) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านสังข์ ตั้งงบประมาณไว้ ๗๗,๓๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน
สามร้อยบาทถ้วน ) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องสํารองไฟ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv จอแสดงภาพ ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์
รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
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ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๒ ลําดับท่ี ๔๒๘)

7) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านดงเค็ง

(คุ้มดอนหมาใน) หมู่ที่ ๙ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๘๙,๖๔๐ บาท (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตู้สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสายFiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ
บ้านดงเค็ง (คุ้มดอนหมาใน) หมู่ที่ ๙ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด
ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งท่ี ๑ หน้า ๑๒ ลําดับท่ี ๕๙)

8) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv บ้านดอนศรี
วิไล หมู่ที่ ๑๒ ตั้งงบประมาณไว้ ๖๕,๐๔๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่สิบ
บาทถ้วน ) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ตู้
สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สายFiber
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมตัดต่อเข้ากับระบบเดิม ฯลฯ บ้าน
ดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน
๒๕๖๔ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๑๘ ลําดับท่ี ๘๗)

9) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านสงยาง

หมู่ที่ ๑๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๗๑,๓๖๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสามร้อย
หกสิบบาทถ้วน ) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตู้

สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖
รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๒๕ ลําดับท่ี ๑๑๖)

10) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านป่าเพิ่ม

หมู่ที่ ๑๑ ตั้งงบประมาณไว้ ๖๗,๘๔๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตู้

สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
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สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑
รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งท่ี ๑ หน้า ๑๖ ลําดับท่ี ๗๖)

11) โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv บ้านสังข์

หมู่ที่ 15 ตั้งงบประมาณไว้ 124,600 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พัน

หกร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv

ตู้สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สาย

Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ บ้านสังข์ หมู่ที่ 15

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 (ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้า 22 ลําดับท่ี 105)

12) โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv บ้าน

หนองผือ หมู่ที่ 13 ตั้งงบประมาณไว้ 64,240 บาท (หกหมื่นส่ีพัน

สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

cctv ตู้สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 (ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้า 19 ลําดับท่ี 90)

13) โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv บ้าน

ดอนทอง หมู่ที่ 1 ตั้งงบประมาณไว้ 66,720 บาท (หกหมื่นหกพัน

เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

cctv ตู้สําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สาย Fiber ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมตัดต่อเข้ากับระบบ

เดิม ฯลฯ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1 หน้า 1 ลําดับท่ี 2)
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จํานวนท้ังสิ้น 13 โครงการ วงเงินงบประมาณขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจําปี พ.ศ.2568 รวมท้ังสิ้น 1,341,060 บาท

ประธานสภาฯ - ครับ ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัด ท่ีชี้แจงรายละเอียด ท้ัง 13
โครงการงบประมาณหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาท

- มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2568 (สํานักปลัด)

- อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 15 เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ - ครับ ระเบียบวาระอื่นๆ มีเรื่องนําเสนอสภา เรื่องแรก คือ เรื่องการ

ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ปี 2568 ขอเชิญท่านนายกนําเสนอท่ี
ประชุม

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประธานท่ีเคารพ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่ีได้
นายก อบต. อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีเสนอ

- ขอบคุณท่ีมองเห็นความสําคัญของปัญหาท่ีต้องช่วยกันแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนภายใต้งบประมาณท่ีมีอย่างจํากัด

- การกําจัดวัชพืชท่ีหนองใหญ่บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 อบต. เราได้ขอเรือ
กําจัดผักตบชวาจากโยธาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอไปตั้งแต่
ปี พ.ศ.2566 พึ่งได้รับการสนับสนุนมาปีนี้ เขามาประสานงาน
เม่ือวานจะขนย้ายเรือ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เข้าไปดูพื้นท่ี
แล้วบอกว่าน่าจะทํางานประมาณ 3 เดือน ถึงจะแล้วเสร็จ ผมขอฝาก
เจ้าของพื้นท่ี ดูแลด้วยนะครับ ท้ังเรื่องบ้านพักน้ําดื่ม เรื่องอ่ืนๆ เขา
ไม่ได้ขอ ส่วน อบต. ของเราใช้งบประมาณ คือ จ้างรถเครนเพื่อย้าย
เรือมาจากหนองพอกมาลงที่หนองใหญ่ หมู่ที่ 10

- โครงการในข้อบัญญัติ 68 มี 5 โครงการ คือ หอถังสูงประปา
หมู่ที่ 15 บ้านสังข์ กําลังดําเนินการจะก่อสร้าง ตรวจจุดเดิม คือ ใน
โรงเรียน ผมได้คุยกับ ผอ.โรงเรียนแล้ว ท่านไม่ขัดข้องท่านยินดีท่ี
สนับสนุนการก่อสร้างครั้งนี้

- อีก 4 โครงการ เป็นการปรับปรุงถนนลาดยางได้ผู้รับจ้างแล้วมี
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หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 เชื่อมบ้านกาหลง และหมู่ท่ี 6 จากหน้า
บ้านอดีตผู้ช่วยพิชัย วงศ์อาษาไปทางวัดแล้วไปเชื่อมถนนลาดยาง
ทางออกไปบ้านสังข์

- เรื่องอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนน คสล. ก็ได้
ผู้รับจ้างแล้วเส้นทางบ้านแมต หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนปัทมานนท์เส้นทางนี้
ได้ดําเนินการสุดซอย และจากการประกวดราคา ยังมีเงินเหลืออีก
จึงเสนอขอใช้งบเหลือจ่ายไปท่ีจังหวัด เพื่อนําไปทําถนน คสล. เชื่อม
วัดหนองสิม หมู่ที่ 12 ต่อจากที่เดิม

- อีกโครงการความหวัง คือการพัฒนาหนองแวง 5 ล้านบาทเป็นงบผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซ่ึงโยธาธิการจังหวัด ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว
ผมสอบถามไป ท่านบอกว่าได้แน่นอนจะทําเป็นถนน คสล. เรียบทางคู่
ไปกับถนนลาดยาง ส่วนหมู่ท่ี 1 บ้านดอนทอง หนองหูลิง ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ผมก็ขอเสนอไป ปี 2569 ต้องรอลุ้นว่าจะได้
ไหมปี 2569

- การไปศึกษาดูงาน จากการสํารวจมีผู้จะร่วมโครงการ 73 คน ก็คงใช้
รถบัส 2 คัน ไปดูงานท่ีจังหวัดระยอง ดูหลายเรื่องก็คงไปดูว่าทางเขา
จะมีวิถีชีวิตเหมือนเราหรือเปล่า พื้นท่ีบริบท การดูงานมีประโยชน์
ท้ังนั้น เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ มาปรับใช้ในชีวิตตนเองและ
การทํางาน รายละเอียดจะให้ปลัดชี้แจง ผมได้เรียนเชิญท่าน
นายอําเภอคนใหม่ มาเป็นประธานเปิดด้วย ท่านรับปากว่าจะมา

- การอบรมเชิญวิทยากรจาก กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด มาบรรยายให้ท่าน
สมาชิกได้รับฟังจะได้เตรียมตัว เพราะใกล้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
แล้วปลายปีนี้ ทุกท่านมีผลงานผมก็มีผลงานด้วยต้องช่วยกันพูดให้
ประชาชนเข้าใจ

- ผู้อํานวยการกองช่าง ก็ได้ของบประมาณก่อสร้างระบบประปาบาดาล
บ่อท่ีขุดเจาะในท่ีคุณครูยุภา อิมาพัด บ้านสังข์ ขอจากสํานักทรัพยากร
น้ําบาดาลที่ 11 ถ้าได้รับสนับสนุนจะแก้ไขปัญหาน้ําได้อย่างดี ท้ังหมู่
15, หมู่ 7, และหมู่ 16

- หมู่ที่ 16 ขอถังน้ํามา ผมดูแล้วมันไม่มีถังน้ํานะครับ ท่านเห็นอยู่
ด้านหลังศูนย์เด็กบ้านแมต มันเป็นถังชํารุดใช้ไม่ได้ เราเอามาจากท่ีเอา
ถังใหม่เปลี่ยน เชิญปลัดชี้แจงการศึกษาดูงานครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ การศึกษาดูงานปีนี้จัดเร็วกว่าปกติทุกปี
ปลัด อบต. เพราะใกล้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จะมีข้อห้ามหลายอย่างตาม

กฎหมาย ท้ัง 180 วัน ก่อนครบวาระ ท้ัง 90 วันก่อนครบวาระ
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- การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2568 ฝึกอบรมที่ อบต. มีท่าน

นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ วิทยากร
ภาคเช้า คือ ผู้อํานวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชีท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตอนบ่ายมีท้องถิ่นอําเภอเมืองร้อยเอ็ด และปิดท้ายด้วย
วิทยากรจาก กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2568 เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบ้านค่าย ตอนบ่ายศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักรสานเขากระจูดมาบเหล่าชะโอน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
เข้าท่ีพักเคียงทะเลรีสอร์ท

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2568 เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมือง
บ้านฉาง ช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2568 ตอนเช้ากิจกรรมสามสัมพันธ์
และเดินทางกลับ อบต.สะอาดสมบูรณ์

ประธานสภาฯ - ครับ ขอบคุณท่าน นายก ในเรื่องการกําจัดวัชพืชขอไปตั้งนานแล้ว
นึกว่าจะหมดหวัง แต่ได้มาแก้ไขปัญหาก็ดีใจมากแล้วครับ

- ท่าน นายก แจ้งการดําเนินการตามข้อบัญญัติ 2568 ส่วนหมู่บ้านท่ี
เหลือก็ขอให้ใจเย็น ๆ ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบด้วย

- โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2568 เริ่มเวลา
08.00-16.30 น. ลงทะเบียนตอนเช้าให้มาเช้าด้วย เพราะ
นายอําเภอท่านใหม่ อยากให้ท่านประทับใจ ผมขอความร่วมมือการ
แต่งกายชุดสุภาพ ใส่เสื้อแขนยาวตราโลโก้ของ อบต. เรามาด้วย

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองนําเรียน 2-3 เรื่องครับ
ส.อบต. หมู่ 3 1) โครงการท่ีอนุมัติไปแล้ว คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วของเดิม

ท่ีชํารุดติดตามเสาไฟฟ้า จะมีงบประมาณหรือการดําเนินการซ่อมแซม
ได้หรือไม่ครับ

2) กรณีพิพาทของชาวบ้าน มีบ้านหลังหนึ่งรับจ้างซักผ้า
ปล่อยน้ําเสียออกมา บ้านข้างๆ เดือดร้อนเลยพิพาทกัน ขอให้ลงไป
แก้ไขด้วย
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3) ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 อยากได้หินลูกรัง
ไปลงถนนเส้นที่เกิดกรณีพิพาท เพราะขณะนี้มีรถบรรทุกดินใช้ถนน
เส้นนี้ ทําให้ถนนพังเสียหายอยากให้แก้ไขด้วย

4) สุดท้ายขอบคุณผู้บริหารท่ีดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี เก้าอี้ก็
เปลี่ยนให้สะดวกสบายและเหมาะสมกับการนั่งประชุม ขอบคุณ ครับ

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่าน นายก ครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอตอบสั้น ๆ ตอบในภาพรวมเลยครับ
นายก อบต. - กรณีข้อพิพาทเป็นประโยชน์ส่วนตัว มีแต่ญาติพี่น้องทะเลาะกัน แต้ถา

มันเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทาง น้ําเสีย ผมจะไปแก้ไขให้
- ถนนลูกรัง ฝากท่านสมาชิกด้วย ถ้าจะทําโครงการลงถนนลูกรังขอให้

ขยายความกว้างของถนนให้ด้วยได้ไหม ยกตัวอย่าง ถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่ 3 - หมู่ 14 ถนนบางช่วงเหลือความกว้าง 2.50 เมตร
อีกเส้นทาง ถนนจาก หมู่ 7 ,หมู่ 16 เชื่อม หมู่ 9,หมู่ 8 ทางไปบ้าน
ข้ีเหล็ก ถนนแคบมากเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรยากมาก อยากให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมขยายให้ตลอดสาย จะได้ก่อสร้างเป็น ถนน คสล. หรือลง
ลูกรังได้

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านคงชัดเจนนะครับ ตามท่ี นายก ชี้แจงมี
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ พูดเรื่องถนนอยากฝากถนนเส้นหน้าวัด
ส.อบต. หมู่ 6 บ้านสะอาดสมบูรณ์ เป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านฝากมาว่าเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง ฝากถึงผู้บริหารซ่อมแซมด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีวันนี้เราได้ประชุมและ
พิจารณาตามระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ

- ปิดประชุม เวลา 14.30 นาฬิกา -

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ....................................................………....

............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์


